

ด่วนที่สุด

ที่ สค ๐๑๑๘.๓๑/ว๔๓๒๕๔



ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑ สค ๗๕๐๐๐

ฉบับลงบันทึก	วันที่ ๑๓๕๕
วันที่ ๑๕ กย ๒๕๖๔	
<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานปลัด	
<input type="checkbox"/> กองคลัง	
<input type="checkbox"/> กองช่าง	
<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุขฯ	
<input type="checkbox"/> กองการศึกษาฯ	
จำนวน ๑ ชุด	๑๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเจิน (CONSON)

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ มท (บกปก) ๐๖๒๕/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔
๒. คำสั่งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ ๑๑๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเจิน (CONSON) จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ พบว่าพายุโซนร้อนกำลังแรง "โกนเจิน" บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ ในขณะที่ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยจะทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเจิน (CONSON) จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณ์เป็นระยะ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง และให้คณะทำงานประจำส่วนอำนาจการตามคำสั่งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑๑๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ อาทิต ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า การระบายน้ำจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในการแบ่งมอบพื้นที่ ภารกิจ หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัย อาทิต เครื่องสูบน้ำ เรือยนต์กัญภัย เรือท้องแบน รถสูบล่งน้ำระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

/๓. เมื่อเกิดเหตุ...

๓. หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ส่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้ โดยทันที ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื้อดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การปฏิบัติให้ดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบที่มีพื้นที่ติดชายทะเล กำจัดสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ชายทะเล เร่งสื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ำ และออกเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรง พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในการนำเรือเข้าที่กำบังและห้ามการเดินเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรง โดยเคร่งครัด

๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองสมุทรสาครทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๖๓ ๙๐๑๘๔๖๓ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณภัทร์ เหมอ่อน)

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร/โทรสาร. ๐๓๔-๔๒๕๑๐๐